

ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2557

## ฝึกงานยุคใหม่..ได้อะไรมากกว่าที่คิด

ปีนี้ สำนักงาน ก.ก. ได้จัดทำโครงการฝึกงานกับกรุงเทพมหานคร (Internship in BMA) ด้วยการวางระบขการฝึกงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งองค์กรและนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้ปฏิบัติงานจริง โดยให้มีการนำเสนอข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานที่เป็นประโยชน์กับกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครทำความตกลงร่วมกันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 45 คน เข้าฝึกงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 7 หน่วยงาน/ส่วนราชการ ฝึกงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2557 โดยมีการนำเสนอผลงานไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ และมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษา จำนวน 8 เรื่อง ดังนี้



งานนี้ จะประสบความสำเร็จไม่ได้เลย หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพี่เลี้ยงที่คอยดูแลนักศึกษา 45 ชีวิตเป็นอย่างดี สำนักงาน ก.ก. หวังว่าโครงการนี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับกรุงเทพมหานครในสายตาของคนรุ่นใหม่ ให้มองกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงาน ลำดับต้น ๆ ในการมาสมัครสอบเข้ารับราชการ อีกทั้งกรุงเทพมหานครสามารถนำผลงานของน้อง ๆ ไปต่อยอดงานของกรุงเทพมหานคร ได้ในหลาย ๆ เรื่อง ถือเป็นการพัฒนางานด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม (win-win) ระหว่างมหาวิทยาลัย ประชาชน และกรุงเทพมหานคร ซึ่งในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงโครงการดังกล่าวไปสู่การสรรหาเชิงรุก เพื่อสามารถสรรหาคนได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานอย่างแท้จริง



## ผลการเลือกตั้ง

### กรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ



เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในคณะกรรมการสามัญข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (อ.ก.ก.สามัญ) ที่กระทรวงฯ จำนวน 4 คน โดยมีผลการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดังนี้

1. นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า
2. นายรัฐ นนทา
3. นายสมพร มีหาดทราย
4. นายพลเฉลิม ศรมณี

โดย อ.ก.ก.สามัญข้าราชการสามัญ จะมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554



## กรณีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท



### จากประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เป็นประเภทวิชาการ มีที่วิธี และจะมีการเปิดสอบภายในหรือไม่

ตอบ มติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 กำหนดให้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภท กรณีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ และชำนาญงาน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่นร 0708.4/ว 5 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 หรือ ที่นร 1004.1/ว 4 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 หรือที่ นร 0705/ว 7 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2534 หรือที่ นร 1006/ว 15 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2547 หรือใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกที่กรุงเทพมหานครกำหนด แล้วแต่กรณี กล่าวคือ

1. ต้องผ่านการสอบแข่งขัน หรือ
2. ต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด จึงจะสามารถย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ (หลักเกณฑ์การสอบเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานเดิม) ต่อ อ.ก.ก.ที่เกี่ยวข้อง และ ก.ก. ซึ่งหากผ่านการพิจารณา ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสอบคัดเลือกเป็นการภายใน จากประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญงาน ซึ่งได้รับวุฒิปริญญาเพิ่มขึ้น หรือมีวุฒิปริญญาเดิม สามารถย้ายไปดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการได้ และมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าในสายอาชีพ

## กรณีศึกษาคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล ที่ สค 15/2543

เรื่อง ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร อุทธรณ์กรณีกรุงเทพมหานครไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร (วัน เดือน ปีเกิด) ในทะเบียนประวัติข้าราชการ



ผู้อุทธรณ์เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ มีหนังสือขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ จาก วันที่ 24 กันยายน 2487 เป็น วันที่ 11 ตุลาคม 2487

ต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีคำสั่งไม่ให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการของผู้อุทธรณ์เนื่องจากผู้อุทธรณ์ไม่อาจหาต้นฉบับสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิดเพื่อเป็นหลักฐาน อีกทั้งไม่สามารถหาหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรักษาสูติบัตรหรือทะเบียนคนเกิด กรุงเทพมหานครจึงไม่ให้แก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติของผู้อุทธรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยฯ เห็นว่า ข้อมูลที่ผู้อุทธรณ์นำมาแสดงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องตามที่เป็นอย่างจริง จึงเห็นพ้องด้วยกับเหตุผลและคำสั่งของกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบตามที่กรุงเทพมหานครได้ปฏิเสธคำขอแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของผู้อุทธรณ์ในทะเบียนประวัติ